

## ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (บริหารธุรกิจ)



**นายสยาม โชคสว่างวงศ์** เกิดเมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๒ ปัจจุบันอายุ ๖๑ ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ สำนักบริหารเครือข่ายทางธุรกิจ กลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจำหน่าย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด และ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

**ผลงานด้านวิชาการ** เป็นอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยชั้นนำ ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นต้น เป็นหัวหน้าคณะทำงานและอาจารย์สอนวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นอาจารย์สอนวิชาการบริหารงานบุคคล สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรม คณะศิลปศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ ทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายโครงการ Advanced Retail Management (ARM) รุ่นที่ ๑๘ – ๒๕ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เป็นวิทยากรบรรยายในการสัมมนา Work-base Education Forum ครั้งที่ ๕ : The Power of Education Networking

**ผลงานด้านสังคม** ส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและประกาศนียบัตรวิชาชีพสำหรับศึกษาต่อในสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ สนับสนุนการเปิดห้องเรียนให้กับสถานประกอบการภายนอกเพื่อพัฒนาบุคลากรมืออาชีพที่มีคุณภาพออกสู่ตลาดแรงงาน เช่น บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรตติ้ง จำกัด บริษัท เครื่องดื่มกระต๊องแดง จำกัด บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด บริษัท โอสดสภา จำกัด เป็นต้น สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษากับหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ทำให้เกิดเครือข่ายการพัฒนาด้านการศึกษาร่วมกัน และสนับสนุนโครงการ Leadership Development Program ให้กับนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมและพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำให้กับนิสิตนักศึกษา

**ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี** ให้การสนับสนุนความร่วมมือในรูปแบบ Work-based Education ได้แก่ การแลกเปลี่ยนข้อมูลคู่ค้าเพื่อสนับสนุนการฝึกปฏิบัติงานและโอกาสการมีงานทำ การสนับสนุนวิทยากรในเครือข่ายของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และ บมจ. ซีพี ออลล์ มาให้ความรู้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อพัฒนาความรู้เกี่ยวกับระบบการศึกษาของประเทศฟินแลนด์ร่วมกัน การพัฒนาเครือข่ายการศึกษาจากต่างประเทศ การขยายโอกาสการมีงานทำในแถบ EEC โดยการเชื่อมโยงโครงการลงทุนของเครือเจริญโภคภัณฑ์และพันธมิตร

**จากความสำเร็จในการประกอบอาชีพ** โดยใช้ความรู้ ความสามารถในการประกอบอาชีพ ตลอดจนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ถือเป็นบุคคลผู้ประสบความสำเร็จดีเยี่ยมในวิชาชีพและมีความโดดเด่นด้านบริหารธุรกิจ จนปรากฏเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศ และระหว่างประเทศ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงเห็นสมควรมอบปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (บริหารธุรกิจ) เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป